

บทคัดย่อ

งานวิจัยเอกสารนี้รวมงานเขียนทางวิชาการและงานเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในทางการเมืองการปกครองไทยที่เป็นภาษาไทยที่เขียนและ/หรือพิมพ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 - 2524

ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยสนาม (Field Research) ควบคู่กันไป ในส่วนของการวิจัยสนาม ผู้วิจัยได้สำรวจหนังสือและเอกสารในหอสมุดต่าง ๆ ได้แก่ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2524 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2525 นอกจากนั้นยังได้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในทางการเมืองการปกครองไทย

การวิจัยเอกสารได้กระทำขึ้นเมื่อการวิจัยสนามเสร็จสิ้นแล้วคือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2525 - เดือนพฤศจิกายน 2525 โดยการคัดเลือกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ จากหลักในการประเมินค่าหนังสือและเอกสารโดยพิจารณาถึงผู้เขียน เนื้อหา ขอบเขตของหนังสือ วิธีการเขียนและประโยชน์ต่อผู้อ่าน รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารเพื่อให้หัวข้อเรื่อง (Subject) และทำครรชนี (Index) ซึ่งอยู่ที่ท้ายเล่ม

ส่วนแรก จะเป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ รายงานการประชุม รายงานการสัมมนา ส่วนที่สอง เป็นบทความจากวารสาร

สิ่งพิมพ์ในส่วนแรกและส่วนที่สองเรียบเรียงตามหัวข้อเรื่อง (Subject) การเมืองการปกครองไทยโดยทั่วไป- กฎ ปฏิบัติ รัฐประหาร การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค- คอมมิวนิสต์- ทหารกับการเมือง- พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง- พัฒนาการ

ทางการเมือง- ยุทธศาสตร์- รัฐธรรมนูญไทย- รัฐสภาไทย- วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์และแนวความคิดทางการเมือง ภายใต้หัวข้อเรื่องเรียงตามชื่อผู้แต่งจากอักษร ก - ช

ในส่วนที่สาม เป็นเอกสารชั้นต้น ในรัชกาลที่ 5 - 7 โดยเรียงตามรัชกาล และ
ภายในเอกสารแต่ละรัชกาลเรียงตามเลขของเอกสาร เอกสารในรัชกาลที่ 5 จำกัดในเรื่อง
การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เอกสารในรัชกาลที่ 6 จำกัดเรื่องการสร้าง
ชาตินิยมและปัญหาชาวจีนและการขัดแย้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับหนังสือพิมพ์ เอกสาร
รัชกาลที่ 7 จำกัดเรื่องรัฐธรรมนูญ รัฐสภาและการปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สองและส่วนที่สามมีเลขประจำเรื่อง (Item number)
ซึ่งจะไปปรากฏในครรชนีชื่อบุคคลและครรชนีหัวเรื่อง ตอนที่ท้ายของบรรณนิทัศน์ (Annotation)
จะปรากฏเลข เรียกหนังสือของหอสมุดแต่ละแห่งที่สิ่งพิมพ์นั้นปรากฏอยู่